
 
บันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง 

สมัยสามัญ สมัยท่ี 2/2566  ครั้งที ่ 1 
วันที่ 11 เดือน เมษายน  พ.ศ. 2566 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง อาคารหลังใหม่  ชั้น 2 
อ าเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ 

 
 ผู้มาประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง หมู่ที่ ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางสาวสุภาพร  ปารนิจ ประธานสภาฯ 10 สุภาพร  ปารนิจ  

2 นายสมบูรณ์ สมอินทร์ รองประธานสภา 12 สมบูรณ์ สมอินทร์  

3 นายบุญมา  พงษ์อ่อน สมาชิก อบต. 2 บุญมา  พงษ์อ่อน  

4 นายสมจิตร์  วงษ์ใหญ่ สมาชิก อบต. 1 สมจิตร์  วงษ์ใหญ่  

5 นางสาวภัสสาฐิณี ภาวีพัฒนวงศ์ สมาชิก อบต. 3 ภัสสาฐิณี  ภาวีพัฒนวงศ์  

6 นางจินตนา     แสงเดช สมาชิก  อบต. 4 จินตนา     แสงเดช  

7 นางสาวชลธิชา  ราชบุญคุณ สมาชิก อบต. 6 ชลธิชา  ราชบุญคุณ  

8 นางสวร  มาตา สมาชิก อบต. 5 สวร  มาตา  

9 นายทองสอน  ทองค าชัน สมาชิก อบต. 7 ทองสอน  ทองค าชัน  

10 นางสาวอัมพวัน  สุวรรณสุข สมาชิก อบต. 8 อัมพวัน  สุวรรณสุข  

11 นางสุทินยาพร    วงศ์แหล้ สมาชิก อบต. 9 สุทินยาพร    วงศ์แหล้  

12 นายบุญถึง  สุขหล้า สมาชิก อบต. 11 บุญถึง  สุขหล้า  

13 นายบัวลี  ธรรมแก้ว สมาชิก อบต. 13 บัวลี  ธรรมแก้ว  

14 นายไพทูรย์  วงศ์ใหญ่ สมาชิก อบต. 14 ไพทูรย์  วงศ์ใหญ่  

15 นายมานพ  ฉวีรักษ์ เลขานุการสภาฯ  มานพ  ฉวีรักษ์  

 

 
ผู้ลาประชุม  -ไม่มี 
 
ผู้ขาดประชุม   -ไม่มี 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายทองวรรณ  จิตโชติ นายก  อบต. ทองวรรณ  จิตโชติ  
2 นายบุญหนา  สายโอ่ รองนายก อบต. บุญหนา  สายโอ่  
3 นายปรีชา  ประสานสอน รองนายก อบต. ปรีชา  ประสานสอน  
4 นายด ารง  ลาวรรณ เลขานุการนายก ด ารง  ลาวรรณ  
5 นายสันติ  เบ้าทอง ผู้อ านายการกองช่าง สันติ  เบ้าทอง  

6 นายนครไทย  สายสิม นักวิเคราะห์ฯ นครไทย  สายสิม  

7 นางอัมรา  แสงเดช นิติกร อัมรา   แสงเดช  

     

     

 
เริ่มประชุมเวลา  09.30 น.  
นายมานพ  ฉวีรักษ์    :  ได้ตรวจดูสมาชิกที่มาประชุม มีสมาชิกมาประชุมแล้วเกินกว่ากึ่งหนึ่งครบองค์ประชุมแล้ว      
(เลขานุการสภาฯ) จึงได้เชิญสมาชิกเข้านั่งในที่ประชุม ประธานฯ จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  สวดมนต์ไหว้พระ    
                               และเชิญประธานฯ ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 1        :  เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมสภาฯ  ทราบ 
นางสาวสุภาพร  ปารนิจ 1.1การเข้าจุดตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ขอแจ้งให้สมาชิก อบต. ทุกท่าน   
(ประธานฯ)  เข้าร่วมด้วยตามรายชื่อและวันเวลา  ที่ได้แจ้งไปแล้วทุกท่านด้วย 
ที่ประชุม   - รับทราบ 
ระเบียบวาระท่ี 2        :  เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่แล้ว สมัยสามัญ สมัยท่ี 1/2566 ครั้งที่ 1  

วันที่  10  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2566 
นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - ระเบียบวาระต่อไปเป็นการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว  สมัยสามัญ สมัยที่ 1/2566   
(ประธานฯ)  ครั้งที่  1  วันที่  10  เดือน กุมภาพันธ์  พ.ศ.2566   มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการประชุม 

ครั้งที่แล้วหรือไม่  ถ้าไมข่อมติรับรองรายงานการประชุม    
ที่ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วเป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 3        :  เรื่องกระทู้ถาม(ถ้ามี) 
    - ไม่มี 
ระเบียบวาระท่ี 4        :  เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ(ถ้ามี) 
    - ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 5        :  เรื่องเพื่อพิจารณา 
5.1.เรื่อง พิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ. 2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่  2  พ.ศ.
2566 

นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - ขอเชิญเจ้าหน้าที่เก่ียวข้องชี้แจงเก่ียวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น  (พ.ศ.2566-2570)   
(ประธานฯ) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  พ.ศ.2566  เพ่ือให ้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง  พิจารณาให้

ความเห็นชอบต่อไป 
นายนครไทย  สายสิม - ตามท่ีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นและคณะกรรมการจัดท า  
(นักวิเคราะห์ฯ) แผนพัฒนาท้องถิ่นได้เดินการจัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570 ) เพ่ิมเติมครั้งที่  2  

พ.ศ.  2566  เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นและจัดท าข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย   
และร่างแผนพัฒนาดังกล่าวได้ผ่านการประชาชนคมระดับต าบลมาแล้ว  โดยมีโครงการตามแผน
ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง  โดยได้เรียงตามความต้องการและความส าคัญ
ของแต่ละหมู่บ้านมาแล้ว  และมีโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ดังนี้ 

 ตามแบบ ผ.02 มีดังนี้ 
 บัญชีโครงการพัฒนา 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   
  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   

 ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567  พ.ศ.2568   พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 

จ านวนโครงการ 0 38 25 17 15 
รวมจ านวน  95  โครงการ 

  1.3 แผนงานเคหะและชุมชน   
 ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567  พ.ศ.2568   พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 

จ านวนโครงการ 0 16 6 2 2 
รวมจ านวน  26  โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการศึกษา 
  3.1 แผนงานอุตสาหกรรมการและการโยธา  

 ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567  พ.ศ.2568   พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 

จ านวนโครงการ 0 2 0 0 0 
รวมจ านวน  2  โครงการ 

 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านศิลปะจารีตประเพณี 
  6.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  

 ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567  พ.ศ.2568   พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 

จ านวนโครงการ 0 1 0 0 0 
รวมจ านวน  1  โครงการ 
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ตามแบบ ผ.02/1 มีดังนี้ 
บัญชีโครงการพัฒนาเกินศักยภาพ (เพื่อขอรับเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอ่ืน) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน   

  1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   
 ปี งบประมาณ  พ.ศ. 2566 พ.ศ.2567  พ.ศ.2568   พ.ศ.2569  พ.ศ.2570 

จ านวนโครงการ 0        12 0 0 0 
รวมจ านวน  12  โครงการ 

ตามแบบ ผ.03  รายละเอียดตามบัญชีครุภัณฑ์   
 รายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการเพ่ิมเติมแผนพัฒนามีตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น ขอบคุณครับ 
นายบัวลี  ธรรมแก้ว - โครงการต่างๆ ของแต่ละหมู่บ้านได้เสนอและได้จัดท าร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นไปแล้วนั้น 
(ส.อบต.ม.13) ขอให้คณะผู้บริหารด าเนินการในส่วนที่เห็นชอบเป็นโครงการปีแรกๆด้วยเนื่องจากแต่ละหมู่บ้าน

ได้ให้ความส าคัญในโครงการนั้นๆ แล้ว 
นายทองสอน  ทองค าชัน - ผมเห็นด้วยกับท่าน  ส.อบต.  หมู่ที่  13  และโครงการที่เก่ียวการขยายเขตไฟฟ้าขอให้ 
(ส.อบต.ม.7) คณะผู้บริหารพิจารณาตั้งงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  เพราะว่าเราไม่

สามารถใช้เงินสะสมในการอุดหนุนขยายเขตไฟฟ้าได้ 
นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสังท่านใดจะแสดงความคิดเห็นและ 
(ประธานฯ) อภิปรายเกี่ยวกับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือไม่   
 -ถ้าไม่ขอมติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570 ) เพ่ิมเติมครั้งที่ 2  พ.ศ.2566 
ที่ประชุม  มติที่ประชุมเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ2566-2570 ) เพิ่มเติมครั้งที่ 2  พ.ศ.2566 

เป็นเอกฉันท์  
ระเบียบวาระท่ี 6        :  เรื่องอ่ืน ๆ 
นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - ระเบียบวาระอ่ืน ๆ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอหรือหารือข้อราชการอ่ืนอีกหรือไม่  
(ประธานสภาฯ)  
นางสวร  มาตา  - ขอสอบถามเกี่ยวกับงบประมาณประจ าปี  พ.ศ.2566  เกี่ยวกับงบประเพณี  มีเท่าไร   
(ส.อบต.ม.5) และใช้ไปเท่าไรคงเหลือกี่บาทและแต่ละประเพณีจะต้องจัดที่หมู่บ้านใด และเรื่องโครงการที่ได้

อนุมัติจ่ายเงินสะสมไปแล้ว  ของหมู่ที่  5  ได้ด าเนินการไปแล้วกี่โครงการ 
นายทองวรรณ  จิตโชติ - ขอชี้แจงเกี่ยวกับงบประมาณด้านประเพณีโครงการต่าง ๆที่จะจัดนั้นจะเน้นไปที่ความพร้อม 
(นาย.อบต.) ของแต่ละหมู่บ้านและความจ าเป็นแต่ละหมู่บ้านในการจัดงานนั้นๆ ไม่ได้เฉพาะเจาะจงให้บ้านใด

บ้านหนึ่ง   
 -ส่วนโครงการที่จ่ายเงินสะสมไปแล้วนั้นได้ด าเนินการไปเกือบครบทุกโครงการแล้ว  ยกเว้น

โครงการตามวงเงินที่  สตง.ได้ทักท้วงว่าวงเงินเกินที่สามารถจ่ายได้ถึงจังหวัดให้ความเห็นว่าจ่าย
ได้ก็ตามแต่เป็นเพียงความเห็นไม่ได้อนุมัติให้จ่ายเพราะมีความเสี่ยง 
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นายบัวลี  ธรรมแก้ว - ขอสอบถามเกี่ยวกับการเข้าจุดบริการประชาชนหน้าที่ท าการ  อบต.โนนสัง  นั้นว่ามีค่าอาหาร   
(ส.อบต.ม.13)  กลางวันหรือเบี้ยเลี้ยงให้หรือไม่ 
นายมานพ  ฉวีรักษ์ -เรื่องการเข้าจุดบริการประชาชน  เบี้ยเลี้ยงจะมีให้เฉพาะ  สมาชิก อปพร.เท่านั้น   
(ปลัด อบต.)  แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง  จะมีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไว้บริการอยู่ที่จุดบริการ 
นายทองสอน  ทองค าชัน - กรณีตัดต้นไม้ทางการไฟฟ้าออกไปแล้วไม่ตัดให้แต่ให้พวกผมเป็นคนตัดเอง 
(ส.อบต.ม.7)  
 นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - ขอขอบคุณการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนที่ทุกท่านให้ความส าคัญและขอบคุณท่านผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ)  และพนักงานทุกท่าน แต่ขอติงเรื่องคณะกรรมการตัดสินไม่ควรให้ลงแข่งขันด้วย 
นายทองวรรณ  จิตโชติ -ขอแจ้งท่านสมาชิกปลายเดือนพฤษภาคม  2566  จะมีการอบรมในหัวข้อที่เกี่ยวกับ 
(นายก.อบต.)  สมาชิกจึงเชิญและแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าอบรมด้วย 
นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีก  ขอปิดการประชุม 
(ประธานฯ)   
เลิกประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

     (ลงชื่อ)           มานพ   ฉวีรักษ์           ผู้จดบันทึกประชุม 
             (นายมานพ  ฉวีรักษ์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง 
 

(ลงชื่อ)        สุภาพร     ปารนิจ            ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
         (นางสาวสุภาพร  ปารนิจ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง 
               ……………………+++++………………………. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.โนนสัง 
 
 

(ลงชื่อ)         บัวลี   ธรรมแก้ว        ประธานกรรมการ 
(นายบัวลี  ธรรมแก้ว) 

(ลงชื่อ)         ทองสอน   ทองค าชัน       กรรมการ 
(นายทองสอน   ทองค าชัน) 

(ลงชื่อ)            สุทินยาพร   วงศ์แหล้  กรรมการ 
(นางสุทินยาพร   วงศ์แหล้) 

 
************************************************* 

 
 



 

-5- 
นายบัวลี  ธรรมแก้ว - ขอสอบถามเกี่ยวกับการเข้าจุดบริการประชาชนหน้าที่ท าการ  อบต.โนนสัง  นั้นว่ามีค่าอาหาร   
(ส.อบต.ม.13)  กลางวันหรือเบี้ยเลี้ยงให้หรือไม่ 
นายมานพ  ฉวีรักษ์ -เรื่องการเข้าจุดบริการประชาชน  เบี้ยเลี้ยงจะมีให้เฉพาะ  สมาชิก อปพร.เท่านั้น   
(ปลัด อบต.)  แต่ทางองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง  จะมีเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ไว้บริการอยู่ที่จุดบริการ 
นายทองสอน  ทองค าชัน - กรณีตัดต้นไม้ทางการไฟฟ้าออกไปแล้วไม่ตัดให้แต่ให้พวกผมเป็นคนตัดเอง 
(ส.อบต.ม.7)  
 นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - ขอขอบคุณการจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนที่ทุกท่านให้ความส าคัญและขอบคุณท่านผู้บริหาร 
(ประธานสภาฯ)  และพนักงานทุกท่าน แต่ขอติงเรื่องคณะกรรมการตัดสินไม่ควรให้ลงแข่งขันด้วย 
นายทองวรรณ  จิตโชติ -ขอแจ้งท่านสมาชิกปลายเดือนพฤษภาคม  2566  จะมีการอบรมในหัวข้อที่เก่ียวกับ 
(นายก.อบต.)  สมาชิกจึงเชิญและแจ้งให้ท่านสมาชิกทุกท่านเข้าอบรมด้วย 
นางสาวสุภาพร  ปารนิจ - มีสมาชิกท่านใดจะเสนออะไรอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใดเสนออะไรอีก  ขอปิดการประชุม 
(ประธานฯ)   
เลิกประชุม  เวลา  12.30  น. 
 

     (ลงชื่อ)                      ผู้จดบันทึกประชุม 
             (นายมานพ  ฉวีรักษ์) 
         เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง 
 

(ลงชื่อ)                     ผู้ตรวจบันทึกประชุม 
         (นางสาวสุภาพร  ปารนิจ) 
          ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนสัง 
               ……………………+++++………………………. 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา อบต.โนนสัง 
 
 

(ลงชื่อ)                 ประธานกรรมการ 
(นายบัวลี  ธรรมแก้ว) 

 
(ลงชื่อ)                  กรรมการ 

(นายทองสอน   ทองค าชัน) 
 

(ลงชื่อ)                 กรรมการ 
(นางสุทินยาพร   วงศ์แหล้) 

 
************************************************* 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


